



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อ ผลงานข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นชอบให้ นายวรารุช ไกรนที ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๙๖ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกและเข้ารับการประเมินผลงาน และประกาศรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนา
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้
หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่
ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง หากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอทักท้วง ให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ กศน.
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศรีชัย พรประชาธรรม)

เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กค.น.
 แบบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก	ผู้ผ่านการคัดเลือก ชื่อ - สกุล	รายละเอียดการแสดงผลงาน		ชื่อผู้ร่วมดำเนินงาน	สัดส่วน (%)	ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	หมายเหตุ
			ชื่อผลงาน	ชื่อผู้ร่วมดำเนินงาน				
๑	นักวิชาการศึกษานโยบาย ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๙๖ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กค.น. จังหวัดอุทัยธานี	นายอรุณ โกรนที นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๙๖ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กค.น. จังหวัดอุทัยธานี	แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการขับเคลื่อน " นครแห่งการอ่าน"	-	-	-		

